



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ วธ ๐๓๐๑.๕/๒๕๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้
ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานเพื่อประเมินลงในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓
สังกัดกลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม โดยแจ้งเวียนสำนัก/กอง ภายในกรมการศาสนา เพื่อแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อประเมินลง ในตำแหน่งดังกล่าว
ให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และประกาศ อ.ก.พ.กรมการศาสนา
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓ สังกัดกลุ่มการคลัง สำนักงาน
เลขาธิการกรม คือ นางสาวเพ็ญศรี ทองมุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ กลุ่มการคลัง
สำนักงานเลขาธิการกรม รายละเอียดการเสนอผลงานตามเอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
จัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวน ๔ ชุด ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์จะทักท้วงในกรณีการจัดทำผลงาน สัดส่วนของผลงาน
รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใด
เป็นเท็จ ให้ดำเนินการจัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือระบุเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง และหากมีเอกสารหรือ
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ระบุให้ชัดเจนด้วย โดยให้ยื่นหนังสือทักท้วงได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ในกรณีชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วน
ของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการ
ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมการศาสนา